



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2568 หน้า 8 มูลค่าข่าว 93,852.-

นักวิชาการจิตตรวจสอบ‘กมธ.บุหรีไฟฟ้า’สัมพันธ์บ.ข้ามชาติ

ผศ.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และเครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ด้านเภสัชยาสูบเปิดเผยว่า จากข้อสังเกตรายงานของกรมการสาธารณสุข (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรีไฟฟ้าในประเทศไทย ที่ระบุว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมี กมธ. 2 คน มีความสัมพันธ์กับบริษัทบุหรี ก่อนที่จะเป็น กมธ. ชุดนี้ ซึ่งตามอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก ถือว่าเป็นเรื่องต้องห้าม ทั้งนี้ เครือข่ายนักวิชาการด้านสุขภาพได้ยื่นหนังสือต่อประธาน กมธ. รวมถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ไม่ต่ำกว่า 5 ฉบับ เรียกร้องให้เปิดเผยหนังสือร้องเรียน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และข้อสังเกตด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ กมธ.ทั้ง 2 คน ต่อสาธารณะ เพื่อให้สังคมตรวจสอบ

ด้าน ผศ.นพ.วิรัช เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีกล่าวว่า เมื่อวันที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพิ่งเห็นชอบร่างหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยการให้คำมั่นอันเป็นหนึ่งเดียวของประเทศสมาชิกอาเซียน ในการปกป้องสุขภาพของประชาชนจากการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ

โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการควบคุมยาสูบ ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบ ที่ไม่ต้องการให้บริษัทบุหรีเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายควบคุมยาสูบ แสดงให้เห็นว่า การดำเนินงานของ กมธ.พิจารณาบุหรีไฟฟ้าชุดนี้ ที่มีบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทบุหรีติดต่อหนังสือแสดงเจตจำนงที่ผ่านความเห็นชอบจาก ครม.

ผศ.นพ.วิรัชกล่าวว่า ศจย.ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มสนับสนุนบุหรีไฟฟ้า พบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีความพยายามสร้างข่าวบิดเบือนหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนการทำงานขององค์การอนามัยโลก หรืออ้างว่าประเทศที่บุหรีไฟฟ้าถูกกฎหมาย เช่น สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ฯลฯ สามารถควบคุมการระบาดของบุหรีไฟฟ้าในเยาวชนได้ แต่จากการตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ นิวซีแลนด์ อัตราการสูบบุหรีไฟฟ้าของเยาวชนเพิ่มสูงขึ้นมากหลังจากเปิดให้บุหรีไฟฟ้าถูกกฎหมายเมื่อปี 2018 ปัจจุบันเยาวชนนิวซีแลนด์สูบบุหรีไฟฟ้าถึงร้อยละ 16.4 ทำให้ภาพรวมการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบของเยาวชนนิวซีแลนด์สูงมากในรอบ 20 ปี ทั้งนี้ ที่ก่อนที่จะมีบุหรีไฟฟ้า อัตราการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบของเยาวชนนิวซีแลนด์ต่ำกว่าร้อยละ 5